





สิทธิกร กับผลงาน

เด็กๆ และนักท่องเที่ยวเห็นแล้วอดที่จะมาลองนั่งไม่ได้ หรือยกถ้องขึ้นม่ายรูป ทั้งคู่หวังว่าอยากให้คุณครอบครัวมีความสุขจากสภาพแวดล้อมในทุกที่ทุกสถานะ

เช่นกันกับผลงานศิลปะการจัดวาง “ใกล้เหมือนไกล ผ่านตาทุกวัน” โดย นายสิทธิกร ชาวสะอาด หนุ่มร้อยเอ็ด ที่สร้างประติมากรรมไม้ ซึ่งจัดเอาเทคนิคเข้าเดียว จักสานมาผสมกันกลายเป็นรูปควายตัวซึ้ง ซึ่งเปรียบดั่งเพื่อนเกลอของชาวนา

ปิดท้ายห้องสุดท้าย เราจะได้เห็นพวกมโหตรขนาดยักษ์ ประดับประดาอยู่บนเพดาน ใกล้กันมีภาพถ่ายผลงาน “โครงการฟักทอง”โดย สุตศิริ ปุยอ้อ ที่ศิลปินลงมือสลักผลึกทองเป็นลวดลาย ซึ่งความงามประติมากรรมที่มนุษย์ยึดเยียดต่อธรรมชาติ ทำให้ชีวิตของฟักทองสั้นลง สะท้อนถึงการปฏิบัติของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่นำมาซึ่งความล่มสลายก่อนกาลเวลา

ในสุดซึ้งมือผลงาน “เปิดฝ้าม่านกัน” โดย ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ชาวอุบลราชธานี อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลป์วรรณกรรม



ใกล้เหมือนไกล ผ่านตาทุกวัน

เรื่อง “สังข์ศิลป์ชัย” มานำเสนอผ่านวรรณกรรม หมอลำดนตรี หนังสือโมทัยและสุปเต้ม ที่สะท้อนถึงกุศโลบายอย่างแยบคายในการต่อต้านนิทาน ดำเนินพื้นบ้านที่มีมาแต่อดีต

นี่เป็นเพียงน้ำจิ้ม ที่หยิบยกขึ้นมา ยังมีผลงานอีกหลายชิ้นที่รอให้ผู้สนใจร่วมเข้าไปเสพความงามและเสน่ห์ ของที่ราบสูง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ทำให้คนเมืองได้ชิมชั้บเข้าใจถึงบริบททางอีสาน ที่ห้องนิทรรศการ เวลา



เดื่อนางเดอ ดิง ๆ ๆ

14.00-17.00 น. เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูก ถัก มัดพรม โดย อิมหทัย สุวณศิลป์ ในวันที่ 21 เม.ย.

เสวนา “ศิลปะ(ร่วมสมัย) อีสาน วิวัฒนาการแปรผันตรงหรือผกผัน?” โดย ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ และ โชคชัย ตักโพธิ์ ในวันที่ 28 เม.ย.

อบรมเชิงปฏิบัติการ พวกมโหตร ก็คือพวกมโหตร (พวงมาลัย) โดย รชพร ชูช่วย ในวันที่ 19 พ.ค. และเสวนา “ลานกว้างและห้องแคบ กับสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ” โดย ทศนัย เศรษฐสุรศรี, ถนอมชาภัคดี และ ภัทรวดี ภัทธนาวิก ในวันที่ 26 พ.ค.

เสวนา “ยก รื้อ ดัด ถอน กับการอนุรักษ์บ้านอีสาน” โดย พหลไชย เปรมใจ ที่จะเล่าถึงแนวคิดและกระบวนการของการอนุรักษ์บ้านอีสาน ในหมู่บ้านอีสาน วันที่ 2 มิ.ย. และเสวนา “จากปีกธงชัยถึงแชมเปี้ย” โดย ปรัชญา พิณทอง ในวันที่ 23 มิ.ย.

ร่วมชมนิทรรศการได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มิ.ย. ที่หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ช.เกษมสันต์ 2 (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ) สอบถามโทร.0-2612-6741

ปฤษณา กองวงศ์